

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลีกล้วย
 สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖
 ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.
 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลีกล้วย

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสมพร เพียงตา	ประธานสภาอบต.คลีกล้วย		
๒	นายเสวียง สิวีสุทธิ	รองประธานสภาอบต.คลีกล้วย		
๓	นางสาวศุภศร สุโพธิ์	เลขานุการสภาอบต.คลีกล้วย		
๔	นายอุไร วรรณวงษ์	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๑		
๕	นายอนุวัช สนิท	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๓		
๖	นางนกน้อย บุญเต็ม	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔		
๗	นางสาวศิริพร บุญเขต	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖		
๘	นายหยาด พรบุญ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗		
๙	นายศิวะ ทัญงา	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘		
๑๐	นายศักดิ์ จำปา	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐		
๑๑	นายประมาณ จันทารมย์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑		

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายวินนท นาน่อวมงคล	นายก อบต. คลีกล้วย	
๒	นายสมร ศักดิ์พันธ์	รองนายก อบต. คลีกล้วย	
๓	นางทอลปน ลักขิตจันทร์	รองนายก อบต. คลีกล้วย	
๔	นายศักดิ์ กาศะศิลา	เลขานุการนายก อบต. คลีกล้วย	
๕	นายพงษ์ชัย สดุดีธรรม	ผอ. องค์การบริหารส่วนตำบล	
๖	นายอภิชาติ นาน่อวมงคล	นักวิชาการ	
๗	นายประสิทธิ์ เกตุพงษ์	ช่างประปา	
๘	นายวิฑูรย์ กอสมิต	ผู้อำนวยการ อบต.	
๙	นาง. พรนิช เทียงค	ผอ. องค์การบริหารส่วนตำบล	
๑๐	นางจิรัชญา โห้ทอง	นักจัดการงานทั่วไป	

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลี้กั้ง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลี้กั้ง

เริ่มประชุมเวลา เวลา ๐๙.๓๐ น.

เลขานุการสภา - เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วดิฉันเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลี้กั้งขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลี้กั้ง จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย

เลขานุการสภา ค่ะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลี้กั้ง ได้เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลี้กั้ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ตามระเบียบวาระต่าง ๆ ต่อไป ค่ะ

ประธานสภา สวัสดิสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลี้กั้ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ ดังนั้น ผมจึงขอเปิดการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ผมขอแจ้งกำหนดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นท้องที่สัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ รายละเอียดตามที่แจกให้ทุกท่านไปแล้วนั้น

ประธานสภา ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ประธานสภา เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลี้กั้ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ประธานสภา สมาชิกท่านใดมีข้อความจะแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือไม่ ถ้าหากไม่มีผมขอมติที่ประชุมรับรองครับ เมื่อที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมแล้ว ผมจะให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ลงนามในบันทึกการประชุม ต่อไป ครับ

ระเบียบวาระที่ ๓ เพื่อทราบ
๓.๑ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประธานสภา ขอเชิญเลขานุการสภา ได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เลขานุการสภา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม

/และประเมิน...

และประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่ วันรายงานผลและเสนอ ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่ น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ประธานสภาฯ

ขอเชิญท่านนายก อบต. นำเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอเชิญครับ

นายก อบต.

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลคลีกล้วย ปรากฏว่า จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (เฉพาะปี ๒๕๖๖) เปรียบเทียบกับจำนวนโครงการที่ ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รายละเอียดตามรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ มอบนักวิเคราะห์ นโยบายและแผน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

นักวิเคราะห์ฯ

เรียนประธานสภาอบต.คลีกล้วย สมาชิกสภาอบต. และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอเสนอรายละเอียด รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ได้นำเสนอตามเล่มรายงาน ผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๔๐ หน้า) ดังนี้ หน้า หน้า ๑ - ๗ จะเป็น ในส่วนของเรื่อง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ทั้ง ๖ ด้าน ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษาวัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านป้องกันบรรเทาภัยและสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
หน้า ๑๘ - ๔๐ เป็นบัญชีสรุปโครงการของแต่ละยุทธศาสตร์ว่าโครงการที่ดำเนินการ แล้ว และยังไม่ได้นำดำเนินการของแต่ละแผนงานตามรายละเอียดที่ได้ให้ผู้เข้าร่วม ประชุมทุกท่าน

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ครับ

ที่ประชุม

ไม่มี

- ประธานสภาฯ หากไม่มี ในวาระนี้เป็นการรายงานผลเพื่อทราบครับ
- มติที่ประชุม รับทราบ
- ๓.๒ เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
- ประธานสภาฯ ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- เลขานุการสภาฯ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ วรรค ๕ ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี
- ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านนายก อบต.นำเสนอรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
- นายก อบต. ขอเสนอรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามที่ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลีกล้วย ก่อนที่จะได้เข้ามาบริหารงานในองค์การบริหารส่วนตำบลคลีกล้วยสำหรับการบริหารงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ จึงสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามที่ได้แถลงนโยบายไว้ (รายละเอียดตามที่แจกทุกท่านไปแล้วนั้น)
- ประธานสภาฯ ตามที่นายก อบต. ได้เสนอรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ หรือแสดงความคิดเห็น หรืออภิปราย ขอให้ยกมือขึ้น หากไม่มี จะถือว่าที่ประชุมเห็นเป็นการถูกต้องและรับทราบ
- ๓.๓ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖
- ประธานสภาฯ ในระเบียบวาระนี้ ขอแจ้งประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลีกล้วย ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ ๒๖ การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอน ดำเนินการ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้ว จัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอ ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน

ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงาน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้อง ปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมงบประมาณ จากเงิน สะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นใน ปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการ ดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

ประธานสภาฯ

ตามที่คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลีกลิ้ง ได้มีมติเห็นชอบร่าง แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ในคราวประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ และเสนอให้นายก อบต. นั้น

บัดนี้ นายก อบต.คลีกลิ้ง ได้พิจารณาและอนุมัติประกาศใช้แผนการ ดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ และได้ ส่งแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้แก่ส่วนราชการ และ หน่วยงาน ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อปิดประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ ที่ สนใจทราบโดยทั่วกัน จึงขอแจ้งให้สภา อบต. คลีกลิ้ง ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ

ประธานสภาฯ

สำหรับการประชุมในวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือ ด้วยดี ขอปิดการประชุมครับ

เลิกประชุมเวลา

๑๒.๓๕ น.

(ลงชื่อ)



(นางสาวศุภศร สุโพธิ์)

ผู้จัดรายงานการประชุม

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลีกลิ้ง

(ลงชื่อ)



(นายสมพร เพียงตา)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม


ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลีกลิ้ง


คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลี้กั้ง ได้ทำการตรวจสอบรายงาน
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลี้กั้ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม
๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลี้กั้ง จำนวน ๔ หน้า พร้อมนี้ได้ลงลายมือชื่อไว้ด้วย
แล้ว

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ) 
(นายอุไร วรรณวงษ์)

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) 
(นายประมาณ จันทรัมย์)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) 
(นางสาวศิริพร บุญเชิด)
เลขานุการตรวจรายงานการประชุม

องค์การบริหารส่วนตำบลลี้กั้ง ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลี้กั้ง
ครั้งนี้ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลี้กั้ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖

(ลงชื่อ) 
(นายสมพร เพียงตา)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลี้กั้ง